



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรักษาราชการแทนตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ
(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์มีประกาศ ฉบับลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรักษาราชการแทนตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ) ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่

๑. รักษาราชการแทนตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

๒. รักษาราชการแทนตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๐ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ และประกาศ ฯ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรักษาราชการแทนตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ ฯ นั้น

บัดนี้ การคัดเลือก ฯ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอแจ้งผลการพิจารณาตามลำดับคะแนน ดังนี้
ลำดับที่ ๑ นายณประวีร์ ญัฐวรศาสตร์ ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติราชการ
ประจำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน

ลำดับที่ ๒ นางกานพดาร์ตน พลับพลา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติ
ราชการประจำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก

ลำดับที่ ๓ นายประจักษ์ รุ่งฉวี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติราชการ
ประจำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนแดน

ลำดับที่ ๔ นายวีระพันธุ์ หงษ์หนึ่ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ปฏิบัติราชการประจำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่

ลำดับที่ ๕. นายอภิชาติ กองเงิน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติราชการ
ประจำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก

ลำดับที่ ๖ นายปกรณ์ เกียรติวุฒิมอรรค์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติ
ราชการประจำ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่ ๗ นายนิกรม หาญยากรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติราชการ
ประจำ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ และนางสาวสกวเดือน สายคำตั้ง
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติราชการประจำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาค้อ

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มิผลการพิจารณาในลำดับที่ ๑ และลำดับที่ ๒ ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาราชการ
แทนตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) ตามลำดับ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิชาญ คิตเห็น)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์